



ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

Thi đua học và làm theo Bác

Những năm qua, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố Thái Bình đã gắn việc học và làm theo gương Bác với thực hiện các phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm của Hội.

Đồng chí Nguyễn Thị An, Chủ tịch Hội LHPN thành phố cho biết: Bên

cạnh tuyên truyền quan điểm, tư tưởng của Bác về công tác phụ nữ, về vai trò, vị trí quan trọng của phụ nữ trong sự nghiệp cách mạng, các cấp hội đã đưa những lời dạy, tình cảm thiêng liêng của Bác thành những việc làm tự giác, thường xuyên của các cấp hội, của mỗi cá nhân. Khi phong trào học tập và làm theo lời

Bác ngày càng lan tỏa sâu rộng cũng chính là lúc mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ thành phố tự nhận thức phải tích cực học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, xây dựng gia đình hạnh phúc...

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

được các cấp hội vận dụng linh hoạt, sáng tạo gắn với các cuộc vận động: "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc"... Trong đó, nổi bật là việc duy trì và phát triển các loại hình tiết kiệm giúp phụ nữ, trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. 3 năm qua đã có 42.447 cán bộ, hội viên, phụ nữ thành phố tham gia với số tiền tiết kiệm 15,015 tỷ đồng giúp 2.705 chi vay phát triển kinh tế gia đình với lãi suất thấp, hỗ trợ không hoàn lại đối với phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn đột xuất, trẻ em nghèo vươn lên trong học tập. Bên cạnh đó, các cấp hội đã làm tốt công tác xã hội hóa công tác an sinh xã hội, phối hợp tặng trên 1.360 suất quà và tiền mặt với tổng trị giá hơn 420 triệu đồng cho những phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, phụ nữ khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam/Đioxin...

(Xem tiếp trang 3)
KUÂN PHƯƠNG



Mô hình nuôi cá lồng của gia đình chị Trần Thị Hằng (thôn Nguyễn Du, xã Vũ Đông, thành phố Thái Bình) cho thu nhập khá cao.

Đồng loạt ra quân ngày chủ nhật xanh



Khám bệnh miễn phí cho người dân xã Tự Tân (Vũ Thư).

Sáng ngày 9/6, tại xã Tự Tân (Vũ Thư), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức khởi động chiến dịch kỷ niệm 100 năm ngày chủ nhật xanh lần thứ hai năm 2019, hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa.

Tại chương trình, 150 người là đối tượng chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn của xã Tự Tân được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh khám bệnh, cấp thuốc miễn phí. Ban tổ chức đã tặng 40 suất quà cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo xã Tự Tân và địa chỉ xanh tại một số xã trên địa bàn huyện Vũ Thư, hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho 2 gia đình ở xã Dũng Nghĩa và xã Hồng Phong. Tổng kinh phí các hoạt động gần 100 triệu đồng.

Trong khuôn khổ chương trình, đồng đạo đoàn viên thanh niên, học

sinh đã tham gia vệ sinh môi trường, thu gom và phân loại rác thải, xây dựng đường hoa thanh niên và tái chế rác thải nhựa thành đồ chơi cho thanh thiếu nhi xã Duy Nhất.

Cũng trong sáng ngày 9/6, các cơ sở đoàn trên địa bàn toàn tỉnh đã đồng loạt tổ chức ra quân ngày chủ nhật xanh lần thứ hai năm 2019, hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa với các hoạt động thiết thực như: tư vấn, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí; vệ sinh môi trường, thu gom, phân loại, xử lý rác thải, khơi thông dòng chảy, tặng quà gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn... Toàn tỉnh đã khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 295 người, tặng 167 suất quà; thu gom, phân loại, xử lý, tái chế gần 1 tấn rác thải, khơi thông gần 5km dòng chảy...

PHƯƠNG CHI

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm về quản lý đất đai

Thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành từ tỉnh đến cơ sở, công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh từng bước đi vào nền nếp, hiệu quả. Tuy nhiên, tình trạng lấn chiếm, sử dụng đất sai mục đích, xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp vẫn còn xảy ra ở một số nơi trên địa bàn tỉnh.

Để chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, khắc phục những yếu kém; ngăn chặn và chấm dứt tình trạng một số địa phương giao đất không đúng thẩm quyền, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cho thuê đất 5% công ích không đúng quy định, xây dựng công trình công cộng nhưng không có đầy đủ thủ tục hành chính về đất đai, người sử dụng đất tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, xây dựng các công trình, trang trại trái phép trên đất nông nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện những trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai; kiên quyết xử lý nghiêm và dứt điểm đối với các trường hợp vi phạm, nhất là trường hợp xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật.

ĐỨC DUNG

THÀNH PHỐ Thu hoạch trên 60% lúa xuân

Hiện nay, lúa xuân của thành phố Thái Bình đã thu hoạch được hơn 60% diện tích, sớm hơn cùng kỳ nhiều năm từ 7 - 10 ngày. Để bảo đảm cho sản xuất vụ xuân thắng lợi và chủ động chuẩn bị tốt nhất cho sản xuất vụ mùa năm 2019, UBND thành phố yêu cầu các phòng, ban liên quan, các xã, phường có sản xuất nông nghiệp tập trung phương tiện, nhân lực khẩn trương thu hoạch lúa xuân đã chín với phương châm "xanh nhà hơn già đồng", tránh thiệt hại do thời tiết bất thuận. Sau thu hoạch, hướng dẫn nông dân sử dụng chế phẩm sinh học xử lý rơm rạ; không đốt rơm rạ, ảnh hưởng đến môi trường và sinh hoạt của người dân.

Đối với sản xuất vụ mùa, các địa phương tuyên truyền, hướng dẫn nông dân thu hoạch lúa xuân đến đâu làm đất ngay đến đó để bảo đảm lịch thời vụ, chuẩn bị đầy đủ vật tư như giống, phân bón... Khuyến cáo nông dân chủ động gieo tăng từ 5 - 10% mạ dự phòng trên nền đất cứng để phòng thời tiết bất thuận gây ngập úng làm chết mạ, chết lúa. Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi thành phố chủ động kiểm tra, tu sửa hệ thống trạm bơm phục vụ tưới, tiêu, tổ chức khơi thông dòng chảy và thực hiện tốt để án công tác thủy lợi, phục vụ sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2019.

MINH NGUYỆT

THÁI THỤY Tiêm phòng gần 29.000 liều vắc-xin cho đàn vật nuôi

Từ tháng 1 đến đầu tháng 6/2019, huyện Thái Thụy có 48/48 xã, thị trấn đã tiếp nhận gần 29.000 liều vắc-xin các loại để tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm vào các đợt tiêm phòng bổ sung và tiêm chính vụ xuân hè. Cụ thể, tiêm phòng dịch tả lợn 3.925 liều, tụ đậu 2.520 liều, phó thương hàn 3.030 liều, lở mồm long móng 5.325 liều, tụ huyết trùng trâu, bò 800 liều, bệnh dại 13.340 liều.

Để chủ động phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, huyện Thái Thụy đang tích cực chỉ đạo các xã, thị trấn khẩn trương tổ chức tiêm phòng các loại vắc-xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi theo kế hoạch của huyện. Đồng thời, chỉ đạo ban chăn nuôi và thú y các xã kiểm tra, giám sát tình trạng sức khỏe của đàn gia súc, gia cầm trước, trong và sau khi tiêm phòng để kịp thời xử lý các trường hợp phát sinh; thực hiện tiêm phòng đến đâu hoàn thiện báo cáo kết quả đến đó; thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện các biện pháp chủ động phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm.

TRẦN TUẤN

Trao học bổng, khám bệnh, cấp thuốc cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

* Sở Lao động - Thương binh và Xã hội vừa tổ chức chương trình trao học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vượt khó vươn lên trong học tập.

Tại chương trình, 50 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các xã, phường, thị trấn trong tỉnh vượt khó vươn lên trong học tập được Quý bảo trợ trẻ em tỉnh (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) trao 50 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.

Những suất quà được trao tận tay các em là nguồn động viên, giúp các em với bớt khó khăn tiếp tục vững bước tới trường.

* Làng trẻ em SOS Thái Bình vừa tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại Làng.



Lương y Phạm Thọ Tăng khám bệnh cho trẻ tại Làng trẻ em SOS Thái Bình.

Làng trẻ em SOS Thái Bình đang nuôi dưỡng, chăm sóc 130 trẻ là những em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (mồ côi cha mẹ, không người nuôi dưỡng), nhiều trẻ sức khỏe yếu thường xuyên phải theo dõi để khám chữa bệnh kịp thời. Tại buổi khám bệnh, lương y Phạm Thọ Tăng, người con quê hương Thái Bình đang sinh sống tại Hà Nội đã khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 40 cháu mắc các bệnh về đường ruột. Nhân dịp này, gia đình lương y đã trao tặng 20 triệu đồng cho Làng để các em được chăm sóc đầy đủ hơn.

NGUYỄN CƯỜNG

Trao nhà tình nghĩa cho cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn

Sáng ngày 9/6, Ban liên lạc Sư đoàn 5 tỉnh Thái Bình tổ chức trao nhà tình nghĩa cho cựu chiến binh Đặng Văn Thành, thôn Tam Đồng, xã Đông Hà (Đông Hưng).

Căn nhà rộng 40m² được khởi công xây dựng từ tháng 2/2019 với kinh phí hỗ trợ hơn 150 triệu đồng. Toàn bộ kinh phí xây dựng căn nhà được hội viên Ban liên lạc Sư đoàn 5 tỉnh Thái Bình vận động từ các nhà hảo tâm.

Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự chăm lo của Ban liên lạc Sư đoàn 5 tỉnh Thái Bình với cựu chiến binh Đặng Văn Thành, giúp ông và gia đình vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

TIẾN ĐẠT

QUỲNH PHỤ, VŨ THƯ

Tập trung thu hoạch lúa xuân

(Xem trang 2)



Nông dân Vũ Thư huy động máy móc đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân.

Bể bơi đến gần hơn với trẻ em nông thôn

(Xem trang 3)